

นักเรียนมัธยมต้นปี 1, 2 และผู้ปกครองทุกท่าน (คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดไอซาก้า มีนาคม ค.ศ. 2016)

การเปลี่ยนแปลงในสอบคัดเลือกเข้ามัธยมปลายของรัฐในเขตจังหวัดไอซาก้าของนักเรียนมัธยมต้นปีที่ 2 ปัจจุบันเป็นต้นไป ในปีค.ศ. 2017 (ต่อไปจะใช้คำว่า "สอบเข้า" แทน)

โรงเรียนมัธยมปลาย

- การเปลี่ยนแปลงของ **การสอบคัดเลือก "ภาษาอังกฤษ"** , คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนี้ จะใช้จากคำศัพท์ที่ทางคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดไอซาก้าได้จัดรวบรวมขึ้น , การสอบคัดเลือกในระดับ "ข้อสอบระดับพัฒนา" นั้น ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
- การสอบคัดเลือก "ภาษาอังกฤษ" นั้น จะทำการ **ยอมรับผลคะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่างๆที่ได้รับมาเทียบ** , คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษาเช่น (TOEFL iBT, IELTS, การสอบประเมินทักษะ STEP (ต่อไปจะใช้คำว่า "เอเค็ง" แทน)) เป็นต้น ในกรณีที่มีคะแนนในระดับสูงตามที่กำหนด, และทำการยื่นคำร้อง จะได้รับการยอมรับตาม ตารางคะแนนของการสอบวัดผล "ภาษาอังกฤษ" ข้างล่างนี้ (ในกรณีที่มีผลคะแนนของการสอบวัดผลในวันสอบนั้น สูงกว่าคะแนนที่ได้รับการยอมรับ จะใช้คะแนนของการสอบวัดผลแทน)

คะแนนการสอบภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา			เปอร์เซ็นต์คะแนนที่เทียบในการสอบ "ภาษาอังกฤษ"	คะแนนที่เทียบในการสอบ "ภาษาอังกฤษ"	
TOEFL iBT	IELTS	เอเค็ง		สอบมาตรฐานพิเศษ (เต็ม 45 คะแนน)	สอบสามัญ (เต็ม 90 คะแนน)
60~120	6.0~9.0	รองระดับ 1	100%	45 คะแนน	90 คะแนน
50~59	5.5	(ไม่เปรียบเทียบ)	90%	41 คะแนน	81 คะแนน
40~49	5.0	ระดับ 2	80%	36 คะแนน	72 คะแนน

- ใบประเมินผล (ใจสะโซ) จะประเมินผลแต่ละปีการศึกษาโดยแต่ละโรงเรียนในจังหวัดจะใช้ระบบเดียวกัน

- ◆ ระบบของมัธยมต้นปีที่ 1 (จะเริ่มใช้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันจากปีเฮเซที่ 30 (ค.ศ. 2018))
- ◆ ระบบของมัธยมต้นปีที่ 2 (จะเริ่มใช้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันจากปีเฮเซที่ 29 (ค.ศ. 2017))

เพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับ นักเรียนมัธยมต้นปีที่ 1, ปีที่ 2 ของทั่วทั้งจังหวัด, แต่ละโรงเรียนจะประเมินผลโดยกรอกตาม ผลของการสอบ **ซาเล็นจิเทส** ที่จะสอบในเดือนมกราคมนั้น, และจะทำการตรวจสอบยืนยันก่อนว่ามีอยู่ใน "ขอบเขตการประเมิน" ที่ทางคณะกรรมการการศึกษาแห่งจังหวัดไอซาก้ากำหนดไว้หรือไม่

※ ตัวอย่างเช่น : การที่นักเรียน A ที่อยู่ ม. 2 ปัจจุบันจะมีผลประเมินในใบประเมินผลวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็น " 3 " ตามผลการเรียนนั้น, จะต้องทำการตรวจสอบยืนยันว่าตรงกับใน "ขอบเขตการประเมิน" แต่ละโรงเรียนตามตารางข้างล่างนี้ ที่ว่านักเรียน A มีผลการสอบ **ซาเล็นจิเทส** อยู่ระหว่าง "70~22 คะแนน" หรือไม่

ปี ค.ศ. 2015 ปีที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น	ผลประเมินระดับ 5	ผลประเมินระดับ 4	ผลประเมินระดับ 3	ผลประเมินระดับ 2	ผลประเมินระดับ 1
ขอบเขตการประเมิน	100~46 คะแนน	82~35 คะแนน	70~22 คะแนน	55~8 คะแนน	45~0 คะแนน

- ◆ ระบบของมัธยมต้นปีที่ 3 (จะเริ่มใช้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันจากปีเฮเซที่ 29 (ค.ศ. 2017)) จะกำหนด "ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน*" ของแต่ละโรงเรียนมัธยมต้น จากคะแนนเฉลี่ยของ **ซาเล็นจิเทส** ของนักเรียน ม. 3 ทุกคน, และแต่ละโรงเรียนมัธยมต้นจะทำการเฉลี่ยผลประเมินของทุกวิชาของนักเรียน ม. 3 ทุกคน โดยจะให้อยู่ใน "ขอบเขตของการเฉลี่ยผลประเมิน*", เพื่อนำมากำหนดผลประเมินให้แก่ นักเรียนแต่ละคน (คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน* : เป็นค่าที่เฉลี่ยจากผลประเมิน 9 วิชาของนักเรียน ม. 3 ทุกคน)

โรงเรียนมัธยมปลายพิเศษ

— **โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญา สามารถเข้าสมัครสอบได้จากทุกเขตในจังหวัด** นักเรียนจากทุกเขตในจังหวัดสามารถมาสอบเข้าที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งได้เช่นกัน โรงเรียนมัธยมพิเศษทามะกาว่า, โรงเรียนมัธยมพิเศษโทริคาอิ, โรงเรียนมัธยมพิเศษสุนากาว่า, โรงเรียนมัธยมพิเศษมูระโนะ, โรงเรียนมัธยมพิเศษนาโนะ

การสอบคัดเลือกมาตรการพิเศษ (กุมภาพันธ์)

- ◆ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14, วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 (ภาควิชาดนตรี, วันพุธที่ 1, วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์)
- ◆ วันสอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 20, วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 ◆ วันประกาศผลสอบ : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017

หลักสูตร, สายวิชา		การสอบข้อเขียน	การสอบอื่นๆ
หลักสูตรภาคปกติ	สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการอุตสาหกรรม (แผนกออกแบบก่อสร้าง, แผนกออกแบบตกแต่งภายใน, แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์, แผนกถ่ายทำภาพยนตร์, แผนกกราฟิกดีไซน์, แผนก System design), วิชาศิลปกรรม, วิชาที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา, วิชาศิลปวัฒนธรรม, วิชาการแสดง, วิชาดนตรี, วิชาประติมากรรมรวม	5 วิชา (ภาษาญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ*)	สอบทักษะ
ภาคปกติ	สาขาวิชาโดยรวม (เอ็มพาวเวอร์मेंท์สคูล)	*รวมทั้งสอบความเข้าใจในการฟังด้วย	สอบสัมภาษณ์ (*)
ช่วงเวลา ระบบหน่วยกิต	ภาค I, ภาค II (ครีเอทีฟสคูล) สายวิชาสามัญ		
ระบบหน่วยกิต ภาคเข้า, ค่า	สายวิชาสามัญ, สายวิชาธุรกิจ		

การสอบคัดเลือกทั่วไป (มีนาคม)

- ◆ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2017 (ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4, วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม) (ระบบการศึกษาทางไกล วันศุกร์ที่ 3- วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม (ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม))
- ◆ วันสอบคัดเลือก : วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2017 ◆ วันประกาศผลสอบ : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017

หลักสูตร, สายวิชา		การสอบข้อเขียน	การสอบ
หลักสูตรภาคปกติ	ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาที่จัดสอบในการสอบคัดเลือกพิเศษ)	5 วิชา (ภาษาญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ*)	—
ภาคค่า	ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นระบบหน่วยกิตภาคเข้า, ค่า)	*รวมทั้งสอบความเข้าใจในการฟังด้วย	—
ช่วงเวลา ระบบหน่วยกิต	ภาค III (ครีเอทีฟสคูล) สายวิชาสามัญ	3 วิชา (ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ*)	—
การศึกษาทางไกล	สายวิชาสามัญ	*รวมทั้งสอบความเข้าใจในการฟังด้วย	สอบสัมภาษณ์

ประเภทการสอบคัดเลือกอื่น ๆ (กุมภาพันธ์ ※มีข้อยกเว้นส่วน)

◆ ใช้กำหนดเวลาเดียวกับตารางเวลาการสอบคัดเลือกพิเศษ

ประเภทการสอบคัดเลือก	วิชาที่ใช้สอบ
นักเรียนที่กลับมาจากต่างประเทศ	สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ), สอบสัมภาษณ์ (**)
นักเรียนที่กลับมาจากประเทศจีนและนักเรียนชาวต่างชาติ	สอบข้อเขียน (คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ), เรียงความ (ภาษาแม่ก็ได้)
โรงเรียนที่มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	เขียนบทความขนาดสั้น, สอบสัมภาษณ์ (*)
โรงเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนและช่วยเหลือตัวเอง	สอบสัมภาษณ์ (**), (ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง	สอบสัมภาษณ์ (**), (ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญาแผนกสายอาชีพ	สอบสัมภาษณ์ (**), (ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย), ทดสอบความเหมาะสม
การสอบคัดเลือกช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กลางเดือนกันยายน 2017)	สอบข้อเขียน (3 วิชา), สอบสัมภาษณ์ (**)

การสอบเลือกรอบสอง (ปลายเดือนมีนาคม)

ในกรณีที่มิได้สอบผ่านไม่เต็มตามจำนวนที่รับสมัคร

- ◆ วันรับสมัครและวันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 ◆ วันประกาศผลสอบ : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017

ประเภทการสอบคัดเลือก	วิชาที่ใช้สอบ
สอบคัดเลือกรอบสองของมัธยมปลาย	สอบสัมภาษณ์ (*)
โรงเรียน, ห้องเรียนการศึกษาพิเศษสนับสนุนการช่วยเหลือตัวเอง	สอบสัมภาษณ์ (**), (ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย)
โรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านสติปัญญาแผนกสายอาชีพ	สอบสัมภาษณ์ (**), (ผู้ปกครองเข้าร่วมด้วย), ทดสอบความเหมาะสม

(สอบสัมภาษณ์ (*) : หนังสือแจ้งความประสงค์ของตนเองและใบประเมินผล/กิจกรรมและความประพฤติจะเป็นข้อมูลในการพิจารณา
 สอบสัมภาษณ์ (**) : หนังสือแจ้งความประสงค์ของตนเองจะเป็นข้อมูลในการพิจารณา)

FAQ (คำถามและคำตอบที่พบบ่อย)

คำถามที่ทางคณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซาก้าได้จัดรวบรวมขึ้นนั้น ใช้ในการสอบที่มัธยมปลายไหน ?

- A. ในการสอบคัดเลือก "ภาษาอังกฤษ" มัธยมปลายของรัฐในเขตจังหวัดโอซาก้านั้น ไม่ว่าจะ เป็นข้อสอบระดับพื้นฐาน ข้อสอบระดับมาตรฐาน ข้อสอบระดับพัฒนา ก็ตาม จะใช้คำศัพท์ที่มีอยู่ในพจนานุกรมนั้น ดังนั้นนักเรียนทุกท่าน ควรใช้พจนานุกรมนั้น ในการเรียนเพื่อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (จะส่งไปให้โรงเรียนมัธยมต้นทุกแห่งผ่านทางคณะกรรมการศึกษาประจำท้องถิ่นนั้นๆ ในปลายเดือนมีนาคม ค.ศ.2016 และจะนำลงในเว็บไซต์ของคณะกรรมการศึกษาจังหวัดโอซาก้าด้วย)

"คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่างๆ" ของภาษาอังกฤษนั้น จะยื่นได้เมื่อไรที่ไหนและต้องใช้อะไรบ้าง ?

- A. ช่วงเวลาที่เตรียมเอกสารเพื่อสมัครสอบคัดเลือก ให้นำใบรับรองตัวจริงแสดงผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษามายื่นให้กับทางโรงเรียนมัธยมต้น ทางโรงเรียนมัธยมต้น จะจัดทำสำเนาและยืนยันรับรองว่าเป็นใบรับรองที่ถูกต้องให้ จากนั้นก็เอาสำเนาไปยื่นที่โรงเรียนมัธยมปลายที่มีความประสงค์จะเข้าสอบคัดเลือก โดยยื่นพร้อมกับใบสมัคร

"คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่างๆ" ของภาษาอังกฤษนั้นที่จะใช้ยื่นได้นั้น เป็นผลที่ไปสอบมาเมื่อไร ?

- A. ไม่มีกำหนดในเรื่องอายุของผลการสอบนั้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผลสอบของหลายปีมาแล้วก็ตาม หรือเป็นผลที่เพิ่งไปสอบมาก่อนหน้าที่จะยื่นใบสมัครเพียงเล็กน้อยก็ตาม ถ้าเป็นที่เจ้าตัวไปสอบมาจริงละก็สามารถใช้ได้

เมื่อยื่น "คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่างๆ" แล้วไม่จำเป็นต้องสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษใช้ไหม ?

- A. ถึงแม้จะทำการยื่น "คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษา" แล้วก็ตาม จำเป็นต้องสอบในวิชา "ภาษาอังกฤษ" ด้วย ถ้าไม่เข้าสอบ จะถือว่าสอบไม่ผ่านเพราะไม่ได้เข้าสอบคัดเลือกวิชานั้น เมื่อเข้าสอบแล้ว จะนำเอา "คะแนนของการสอบคัดเลือก" กับ "คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนอกสถานศึกษาที่ได้รับการยืนยัน" มาเปรียบเทียบกัน แล้วนำคะแนนที่ได้สูงกว่านั้นมาเป็นคะแนนของวิชา "ภาษาอังกฤษ" ในการสอบคัดเลือก

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครและตารางเวลาการสอบ จะประกาศให้ทราบในเดือนตุลาคม & มีกำหนดว่าจะนำแจ้งลงในWebด้วย

咲くなび (สาคุนาบี)

ค้นหา คลิก!

"สาคุนาบี" นาวิกค้นหาโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ, โรงเรียนพิเศษในจังหวัดโอซาก้า <http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/>

大阪府公立高等学校・支援学校検索ナビ



คะแนนของ "คะแนนการสอบนอกสถานศึกษาต่างๆ"

- A. คะแนนที่ยอมรับนั้นจะเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใดก็ตาม อย่างเช่น ผู้ที่สอบผ่านเอเค็งระดับ 2 ผ่าน ไม่ว่าจะสอบคัดเลือกแบบ "ข้อสอบระดับพื้นฐาน", "ข้อสอบระดับมาตรฐาน" หรือ "ข้อสอบระดับพัฒนา" ข้อสอบไหนก็ตาม จะได้รับการยอมรับ 36 คะแนนในการสอบของระบบมาตรฐานพิเศษ และจะได้รับการยอมรับ 72 คะแนนในการสอบของระบบการสอบวิชาสามัญ

การสอบ ซาเล็นจิเทส นั้นเป็นการสอบที่มีความหมายอย่างไร ?

- A. การสอบ "ซาเล็นจิเทส" นั้น เป็นการสอบของนักเรียนมัธยมต้นโดยจะใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วทุกโรงเรียนในจังหวัดโอซาก้า การสอบนี้ จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนมัธยมต้นทุกคนเข้าใจสภาพการเรียนรู้และความสามารถของตนเองอย่างชัดเจน และจะเป็นการช่วยในการตั้งจุดประสงค์ในการเรียนด้วย นอกจากนี้ เพื่อความยุติธรรม จะใช้คะแนนของการสอบ "ซาเล็นจิเทส" นี้มาใช้ประเมินระดับผลในใบประเมินผลด้วย

* เวลา, วิชาที่ใช้ในการสอบ ซาเล็นจิเทส

ปีการศึกษา	กำหนดเวลาสอบ	วิชาที่ใช้ในการสอบ
ปีที่ 1	มกราคม	3 วิชา : ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
ปีที่ 2	มกราคม	5 วิชา : ภาษาญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
ปีที่ 3	มิถุนายน	5 วิชา : ภาษาญี่ปุ่น, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ใช้คะแนนการสอบ ซาเล็นจิเทส อย่างเดียว ในการประเมินใบประเมินผลหรือ ?

- A. ผลประเมินใบประเมินผลของแต่ละคนนั้น จะขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามในโรงเรียนมัธยมต้น เช่นตั้งใจเรียน, ทำการบ้าน, ผลการสอบ เป็นต้น คะแนนของซาเล็นจิเทสที่จะใช้ประเมินผลและนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกนี้ เพื่อความยุติธรรมทางโรงเรียนมัธยมต้นในจังหวัดโอซาก้าทั้งหมดจะทำการประเมิน โดยจะใช้กฎเดียวกันคือ ("ขอบเขตการประเมิน" หรือ "ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน")

* ความเกี่ยวพันของกฎเดียวกัน โดยนำเอา ซาเล็นจิเทส มาใช้ประเมินใบประเมินผลจังหวัดโอซาก้า

ปีการศึกษา	กฎเดียวกันทั่วจังหวัดโอซาก้า	วิธีการใช้กฎ
ปีที่ 1, 2	ขอบเขตการประเมิน	ตรวจสอบผลการสอบซาเล็นจิ เทสของนักเรียนแต่ละคนว่า "ผลประเมิน" นั้นตรงสอดคล้องกับ "ขอบเขตการประเมิน" หรือไม่
ปีที่ 3	ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน	ตรวจสอบผล "เฉลี่ยผลประเมิน" ของแต่ละทั้งโรงเรียนมัธยมต้นนั้นตรงสอดคล้องกับ "ขอบเขตการเฉลี่ยผลประเมิน" ของแต่ละทั้งโรงเรียนหรือไม่



จังหวัดโอซาก้า

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดโอซาก้า 〒540-8571 2โชวะเมะ โอเอะมาเอะ เขตจูโอ อำเภโอซาก้า โทรศัพท์ : แผนกโรงเรียนมัธยมปลาย06 (6944) 6887, แผนกโรงเรียนมัธยมปลายพิเศษ 06 (6944) 6890